



Đức Giáo hoàng Phanxicô thăm đặc biệt trẻ em và nhân viên của Trại hè Vatican dành cho trẻ em tại Vatican.

Thanh Quảng sdb (Tin Vatican)

Mặc dù thời tiết rất nóng nực ở Rome trong chuyến thăm lúc 8:30 sáng, Đức Thánh Cha đã đến thăm Trại hè và trò chuyện với các em, các thanh thiếu niên và cha mẹ các em là các nhân viên tại Vatican.

Ngày 18 tháng 7, Đức Giáo hoàng đã đến thăm các nhóm màu xanh lam, vàng và xanh lục, màu sắc được xác định theo độ tuổi, cùng với các nhân viên, do Cha Franco Fontana, giám đốc cộng đoàn Salêdiêng tại Vatican và là tuyên úy của Cơ quan An ninh và Bảo tàng Vatican, dẫn đầu, người mà Đức Giáo hoàng gọi đùa là "Siêu nhân".

Thật là một cảnh tượng đầy màu sắc khi nhìn thấy những chiếc mũ và áo phông của các em và 300 quả bóng bay phân hủy sinh học được thả lên trời với câu nói "Bạn thật quý giá trong mắt Chúa", cũng tràn ngập những lời chào, tiếng vỗ tay, tiếng cười, những cái vỗ tay và lời cầu nguyện.

Trong buổi tiếp đón ngắn gọn, Đức Giáo hoàng đã trả lời các câu hỏi về một số chủ đề, bao gồm hòa bình, mà Đức Giáo hoàng gọi là "điều đẹp nhất trên thế giới"; tầm quan trọng của gia đình; sự gần gũi với ông bà, những người "giúp tìm ra con đường"; và chuẩn bị cho Năm Thánh "với niềm vui", mà Đức Giáo hoàng nêu ra, rất khác với "niềm vui" đơn thuần.



Đức Giáo hoàng Phanxicô đến thăm trại hè Vatican Sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng

Bối cảnh năm nay khác với những năm trước, thường được tổ chức tại Hội trường Paul VI. Lần này, cuộc gặp gỡ diễn ra tại sân thể thao của Trung tâm San Giuseppe mới, gần Đài phun nước Barcaccia, được khánh thành vào tháng 6 nhờ lòng hảo tâm của một số ân nhân mà Đức Giáo hoàng đã gặp vào sáng sớm tại Santa Marta để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Đức Thánh Cha đã đến trên chiếc xe Fiat 500L màu trắng nổi tiếng của mình, trong khi trẻ em tiếp tục chơi chèo thuyền hoặc bơi lội trong hồ.

Bài ca chủ đề của trại được xướng lên, kèm theo những tràng pháo tay lớn báo hiệu sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người được Đức Hồng y Fernando Vérgez Alzaga và Sơ Raffaella Petrini, là Chủ tịch và Tổng thư ký của Tòa thánh Vatican, chào đón.

'Bảo vệ trẻ em'

ĐTC bắt tay và chúc mừng đặc biệt dành cho một người vừa mới sinh con, trước khi Đức Giáo hoàng di chuyển đến hội trường, nơi ngài có cuộc gặp gỡ ngắn với đội ngũ nhân viên Trại hè, nhiều người trong số họ là "cựu trẻ em" đã trở thành thanh thiếu niên và người lớn, và hiện đang phục vụ lại cộng đồng.

ĐTC "Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn", Ngài động viên họ trong "công việc tuyệt vời này giúp các em trưởng thành", đồng thời ngài kêu gọi họ "hãy bảo vệ trẻ em".



Tầm quan trọng của gia đình

Điểm dừng chân kế tiếp là cánh đồng nơi trẻ em đang đợi Đức Thánh Cha, đang vẫy những tấm bảng có dòng chữ "Cảm ơn".

Năm em trong số các em có cơ hội đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha. Em đầu tiên là cậu bé Paolo, hỏi, "Người anh hùng của cha khi nhỏ là ai?" ám chỉ đến chủ đề của năm nay là "Hiệp sĩ lang thang". Đức Thánh Cha trả lời ngay, "Cha mẹ của cha".

Từ đó, ĐTC chia sẻ một số kỷ niệm thời thơ ấu ở Argentina, về ngài và bốn anh chị em của ngài cùng ngồi vào bàn với "bố mẹ và nghe ba mẹ chỉ bảo nhiều điều". "Cha mẹ, gia đình giúp chúng con trưởng thành", Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của ông bà.

"Họ thật tuyệt vời!" ngài nhấn mạnh.

Mùa hè với ông bà ở Argentina

Chủ đề về ông bà, được gợi ý bởi câu hỏi của Matilde, đã gợi lại trong tâm trí Đức Thánh Cha những mùa hè dành cho "abuelos (ông bà)", đôi khi là cha, đôi khi là mẹ, mà ngài cho biết luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc.

"Hãy nói chuyện với ông bà của các con", Đức Giáo hoàng nhấn mạnh. "Các con nghĩ gì về ông bà? Các con, hãy nói cho nhau biết", ngài hỏi cả nhóm.

"Họ mang lại niềm vui", một bé gái ở hàng ghế đầu hét lên. "Ông bà giúp chúng ta tìm đường", một bé khác la lên.

"Đúng vậy", Đức Giáo hoàng xác nhận, và nói thêm, "các con phải gần gũi với ông bà của các con nhé?"

Không bao giờ có tinh thần chiến tranh, luôn hướng tới hòa bình

Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra một khuyến nghị khác, đó là hãy hướng tới hòa bình.

"Tạo ra hòa bình", ngài nhấn mạnh, "là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống và chúng ta phải học cách tạo ra hòa bình ở nhà, khi chúng ta cãi vã, với anh chị em của mình, khi chúng ta tức giận".

"Đừng bao giờ đi ngủ mà chưa có hòa bình!" Đức Giáo hoàng Phanxicô thốt lên, bắt các em nhỏ lặp lại câu này với ngài ba lần.

"Đừng bao giờ đi ngủ với tinh thần chiến tranh", ngài nói, nhấn mạnh rằng điều này áp dụng cho tất cả mọi người, "kể cả cha mẹ khi họ cãi nhau".

Chuẩn bị với niềm vui cho Năm Thánh

Câu hỏi cuối cùng liên quan đến Năm Thánh sắp tới, Michele hỏi, "Làm thế nào chúng ta, những người trẻ, có thể chuẩn bị cho Năm Thánh?"

"Năm Thánh bắt nguồn từ chữ jubilation và jubilation là niềm vui", Đức Giáo hoàng trả lời. Do đó, ngài nói, người ta phải "luôn chuẩn bị với niềm vui". Ngài nhận xét rằng niềm vui khác với "vui vẻ", vì vui vẻ không phải lúc nào cũng là điều "tốt".

Cầu nguyện, bóng bay phân hủy sinh học và lời chào

Trước buổi họp mặt với Đức Thánh Cha được kết thúc, một cô gái tên là Alice đã đọc một lá thư thay mặt cho toàn thể cộng đồng "Summer Kids", nói lên "một trải nghiệm tuyệt vời".

Buổi gặp gỡ kết thúc bằng một khoảnh khắc cầu nguyện, sau đó là màn thả những quả bóng bay cao su tự nhiên, phân hủy sinh học với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm một quả bóng màu trắng dành cho Đức Giáo hoàng, với những từ tương tự được in trên biểu ngữ phía sau Đức Giáo hoàng Phanxicô, đó là, "Với các con thân yêu: các con thật quý giá trong mắt Chúa."

Những người tổ chức gọi đây là một cử chỉ tượng trưng với mục đích truyền bá lời của Đức Giáo hoàng đến càng nhiều người càng tốt.

Trước khi chia tay, Đức Thánh Cha đã để lại cho họ lời cảm ơn cuối cùng. "Cảm ơn các con", ngài nói, "vì tinh thần vui tươi của các con."

